
sþ. 367. Fyrirspurn [194. mál]
til samgönguráðherra um vetrarsamgöngur um Múlaveg.

Frá Lárusi Jónssyni.

Hyggst vegamálastjóri kanna aðstæður til að byggja yfir gil á Múlavegi, þar
sem reynslan sýnir, að mestu snjóflóð falla á vetrum?

Ef svo er, hversu langt er undirbúningur kominn á veg og hvenær geta fram-
kvæmdir hafizt?

Áformar Vegagerð ríkisins að auka tækjakost við snjóruðning á Múlavegi?


